



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมภู

เรื่อง การจัดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมภู และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ดำเนินการจัดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น เพื่อเป็นช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมภู จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง www.kudchompu.go.th หรือตู้รับฟังความคิดเห็น ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๒๐๔๘๘๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประมิตร โกศลวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมภู



ประกาศเทศบาลตำบลกุศชมภู
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู

อาศัยอำนาจตามความในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้บริการประชาชนในด้านของการอำนวยความสะดวก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประชาชนที่สนใจข้อมูลและขอรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลู่วัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๐๔๘๘๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายประมิตร โกศลวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุศชมภู